

บทบาทของ Open Source กับการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติด้านเทคโนโลยี ในอาเซียน



บทบาทของ Open Source กับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านเทคโนโลยี ในอาเซียน

โดย นาย วี ลุน เขีย ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน ไรต์แฮท

นายวี ลุน เขีย ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน ไรต์แฮท มีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสำคัญของโอเพ่นซอร์สในบริบทของรูปแบบทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โอเพ่นซอร์สไม่เพียงเป็นแนวทางที่ดีกว่าเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนองค์กร และเป็นแนวทางให้กับทีมงานได้อย่างดี ทุกคนสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือของตนเองที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร เมื่อใดก็ตามที่เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และทุกคนมีส่วนร่วม เรามักจะได้รับผลลัพธ์มากและดีขึ้น เป็นทวีคูณ ไรต์แฮทและพลังของโอเพ่นซอร์สเป็นแหล่งกำเนิด ที่ขับเคลื่อนความคิดและแนวทางที่ยอดเยี่ยมด้านต่างๆ มากมาย

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เวลาในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ สั้นลงเรื่อยๆ องค์กรและธุรกิจจะอยู่รอดได้และมีความมั่นคง จะต้องมีความคล่องตัวในการบริหารงานและการทำงาน และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ทุกขณะ

ดิจิทัลมีอิทธิพลกับหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบริการของรัฐ การธนาคาร ไปจนถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพ ไรต์แฮทมีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สมากมายที่จะเป็นพันธมิตรที่มีคุณภาพ และช่วยให้ลูกค้ามุ่งสู่การปฏิรูประบบดิจิทัลของตนได้อย่างราบรื่น เรายังอยู่ในช่วงต้นๆ ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และยังมีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการดำเนินชีวิตของเราได้อีกมาก ซึ่งนับเป็นสีสนั่นแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

หลังจากเกิดยุคภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ไอทีแตก จากการเก็งกำไรอันเกินควรของตลาดหลักทรัพย์ภาคเทคโนโลยี ก็เกิดข้อกังขามากมายในความไม่แน่นอน การทำงานในภาคไอทีอาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คน ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนมากเข้าสู่สายอาชีพด้านการธนาคารและการบัญชี สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือเมื่อหลายสิบปีก่อนตอนที่นายวี ลุน เขีย ได้เขียนเอกสารเกี่ยวกับการใช้คลาวด์ เมื่อคำว่า “คลาวด์” เพิ่งเริ่มเข้ามาให้ได้ยินกันในช่วงแรกๆ ยังไม่มีใครรู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากคลาวด์ได้บ้าง และไม่เข้าใจว่าคลาวด์ทำงานอย่างไร ในสมัยนั้นคนได้พูดถึงคลาวด์ในแง่ขบขันว่าคลาวด์ก็เหมือนกับการเปิดใช้คอมพิวเตอร์พกพาบนเครื่องบิน

การเข้ามาของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ทำให้การเปิดรับต่อพัฒนาการใหม่ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญ

อย่างยิ่ง เพื่อเปิดช่องทางให้กับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เราต้องพิสูจน์อนาคตในอาชีพการงานและ
ขยับขึ้นมาเป็นผู้นำเฉพาะด้าน สิ่งสำคัญคือคนทุกคนต้องมีความต่าง ทุกคนจึงต้องทำงานเชิงรุก มองหาสิ่งแปลก
ใหม่ และเปิดรับการมอบหมายงานใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อกระตุ้นและสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ซึ่งจะสร้างความมั่นคงใน
อาชีพและเป็นผู้นำในสาขาอาชีพของตนได้ จะต้องหาโอกาสในการฝึกฝนทักษะของตนเอง เพื่อให้มีความสามารถ
โดดเด่นและอยู่ในระดับผู้นำ สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดของความเป็นผู้นำคือผู้นำคนนั้นต้องสามารถสอนงานและให้แนวทางใน
การทำงานกับผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้

ไอเฟนซอร์สเป็นเทคโนโลยีที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาแบ่งปันความรู้ แนวทาง และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
สร้างโซลูชันต่างๆ ซึ่งทุกคนสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ โดยไม่ยึดติดกับลิขสิทธิ์ใดๆ จึงมีความคล่องตัว และยืดหยุ่น
และพัฒนาอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจให้อยู่ในระดับแนวหน้าในตลาดได้อย่างมั่นคง